



KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020)

Gặp mặt đại diện chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc tết đại diện các tôn giáo.

Ảnh: THÀNH TÂM

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân tại một số địa phương, đơn vị

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà.

THANH TRA CHÍNH PHỦ Triển khai nhiệm vụ năm 2020

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: MINH ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với đoàn công tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Chiều ngày 13/1, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về kết quả thực tế sáng tác của đoàn tại Thái Bình. Tiếp và

làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí (Xem tiếp trang 4)

TÚ ANH

CÁC CẤP BỘ ĐOÀN, HỘI Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 10.400 người

Chiều ngày 13/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi

năm 2019. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; (Xem tiếp trang 4)

XUÂN PHƯƠNG

Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 13/1, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Thụy Duyên (Thái Thụy) về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày

30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Xem tiếp trang 4)

ĐÀO QUYÊN

• Thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 13/1, Thường trực HĐND tỉnh họp cho ý kiến về Văn bản số 5574/UBND-KTTNMT ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra Văn bản số 5574 của UBND tỉnh. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được UBND tỉnh

(Xem tiếp trang 4)

MẠNH CƯỜNG

• Khảo sát tình hình sản xuất cây màu

Chiều ngày 13/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tình hình sản xuất cây màu tại xã Thụy An (Thái Thụy).

Thụy An là xã nội đồng, có 313ha đất nông nghiệp, 90% hộ gia đình làm nông nghiệp. Đồng đất của Thụy An được canh tác liên hoàn 4 vụ/năm với 2 hình thức luân canh: cây màu xuân - cây xen hè - lúa mùa - cây vụ đông; lúa xuân - lúa mùa - cây vụ đông. Trong đó, lúa xuân tổng diện tích 253,9ha; cây màu xuân chủ yếu là thuốc lá, dưa chuột bao tử, tổng diện tích 230,3ha; cây xen hè là các loại dưa, tổng diện tích 46ha; lúa mùa, tổng diện tích 267,3ha; cây vụ đông chủ yếu là tỏi, hành, dưa hấu, dưa chuột bao tử, tổng diện tích 245ha. Bình quân giá trị sản xuất của xã đạt 373,9 triệu đồng/ha. Hiện Thụy An đã áp dụng một số mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh azotobacterin trong sản xuất tỏi, hành; sản xuất rau sạch theo hướng VietGAP, xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ bằng chế phẩm vi sinh BIO-ADB. Các mô hình vừa góp phần thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân vừa nâng cao giá trị sản xuất, tạo sản phẩm an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường, cải tạo đất...

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao hiệu quả sản xuất cây màu của xã Thụy An; đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành có liên quan và xã Thụy An làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các hộ nông dân tích cực mở rộng sản xuất; có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ xã trong quy vùng sản xuất hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nông sản, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng kho lạnh bảo quản nông sản giúp Thụy An phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

THU HIỀN

Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

(Xem trang 2)



Các tác phẩm của hội viên Chi hội Nhiếp ảnh được giới thiệu tới công chúng.

Nhiều vấn đề nóng được làm rõ

(Xem trang 3)

► Phấn đấu năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% trở lên

Sáng ngày 13/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội, ký giao ước thi đua năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2019, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trong năm, toàn tỉnh tạo việc làm cho khoảng 33.600 người, tăng 1,2% so với năm 2018. Trong lĩnh vực giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 3.706 hộ người có công, nâng tổng số hộ gia đình người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở lên 17.685 hộ; giải quyết tốt các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Về công tác giảm nghèo, đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,66%, giảm 0,69% so với năm 2018; hệ thống trợ giúp xã hội hoạt động hiệu quả.

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG

► Đẩy mạnh triển khai các mô hình khuyến nông theo hướng liên kết chuỗi giá trị

Đó là một trong những nhiệm vụ chính trong năm 2020 được Trung tâm Khuyến nông Thái Bình xác định tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tổ chức sáng ngày 13/1.

Năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành cùng nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, Trung tâm Khuyến nông đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đề ra trên tất cả các lĩnh vực: khảo nghiệm, xây dựng mô hình, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, sản xuất giống thủy sản... Nét nổi bật là các mặt công tác đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, nhiều

(Xem tiếp trang 4)

LƯU NGÂN